

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Kế hoạch số 31 -KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Căn cứ Công văn số 711 - CV/BTGTU, ngày 23/12/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đề nghị báo cáo nhanh kết quả triển khai Kế hoạch số 31 - KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 31 - KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Hướng dẫn số 1386/HD-TLĐ ngày 15/9/2016 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU, ngày 27/10/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng đoàn đã lãnh đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ ngày 02/12/2016 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm triển khai, quán triệt, tuyên truyền kịp thời đến các cấp công đoàn trong tỉnh. Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 77-KH/ĐU ngày 28/11/2016 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở việc lãnh đạo của Đảng đoàn, sự chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, kết quả đã có 100% Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành và các đơn vị trực thuộc triển khai, tổ chức quán triệt, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động theo đúng nội dung chỉ đạo chung của Tỉnh ủy và Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam.

- Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn phải đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên hàng tháng của công đoàn, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và sát với tình hình thực tế trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại mỗi địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

II. Triển khai thực hiện

1. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung triển khai các nội dung của Kế hoạch số 31 -KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng đến công tác quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phải kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và cấp cơ sở.

- Đã chỉ đạo và triển khai đến các cấp công đoàn:

+ Tổ chức sinh hoạt định kỳ; xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể (kể cả mỗi cá nhân phải xây dựng kế hoạch sau học tập chuyên đề từng năm) theo quy định; rà soát, xây dựng hoặc bổ sung quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu.

+ Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc thực hiện, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

+ Thực hiện công tác giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tại Điểm 3 - Mục II, Kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh).

- Tham gia thực hiện tốt 03 vấn đề bức xúc và 03 nội dung đột phá theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh giao Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng tham mưu, rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công theo đúng tiêu chuẩn định mức; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/07/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); trọng tâm là về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp công đoàn. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh.

III. Đánh giá chung

* Ưu điểm:

- Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời xây dựng và triển khai: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nay là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thông qua việc học tập, quán triệt, các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên rà soát với nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, ngành và nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động để có hướng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tinh thần trách nhiệm trong công việc của mỗi tập thể, cá nhân, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong các cấp công đoàn được gắn với việc triển khai

thực hiện nghị quyết và việc đánh giá, kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được nâng lên rõ nét, trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của các cấp công đoàn.

- Thông qua kế hoạch ngay từ đầu năm, công đoàn phối hợp tuyên truyền, triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nay là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm; phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm trong công nhân, viên chức, lao động ngay từ cơ sở; duy trì tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động...

* Hạn chế chủ yếu, nguyên nhân

- Việc triển khai quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, một số văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp khó khăn, đạt hiệu quả không cao.

- Nguyên nhân: Do hầu hết chủ sử dụng lao động chưa quan tâm đến việc triển khai thực hiện công tác này tại doanh nghiệp, số lượng cán bộ chuyên trách tại mỗi Liên đoàn Lao động của cấp huyện và công đoàn của cấp ngành ít (chỉ có 02 biên chế) nên việc khảo sát phối hợp triển khai công tác tuyên truyền chưa đạt yêu cầu đề ra. / P.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TLĐ;
- Các Ban: Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng TƯ;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ cấp huyện, CĐ cấp ngành;
- Lưu: VT, Ban TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Văn Trương